

มาลัยสาร



ประณีตศิลป์ ประณีตศิลป์

ปีที่ 39 ฉบับที่ 167 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มาฆบูชาแห่งผ้าขึ้นธาดานานาชาติที่เมืองนคร 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมจัดงาน "มาฆบูชาแห่งผ้าขึ้นธาดานานาชาติ ที่เมืองนคร 2554" ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสวนศรีธรรมมาโคกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 อาทิ กิจกรรมตามรอยธรรมที่เมืองนคร กับ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ตามรอยธรรม นำสู่เมืองพุทธภูมิ บุญเรียนรู้ บูชาผ้าพระบฏ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษานานาแบบอย่างของการบูชาด้วยผ้าพระบฏของทั้งคนไทยและนานาชาติ เวทีดาราวาธรรมกลับบ้านเกิด โดย เพชร พรหมช่วย แทนคุณ จิตต์อิสระ ยุทธพิชัย ชาญเลขา สุนิสา สุขบุญสังข์ สมฤทธิ์ ลือชัย และนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ร่วมฟังข้อคิดความเห็นจากดาราที่ชวนเพื่อนพ้องดาราวาธรรมกลับบ้านเกิด ส่วนกิจกรรมสำคัญที่ยังคงมีให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมในอีกสัปดาห์เหลือ มีดังนี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 : บุญสวดด้าน ไอ้เอ้ววิหารราย

เวลา 17.00 น. การสมโภชผ้าพระบฏ

- 5 กิจกรรม "ธรรมะสรรค์สร้าง" ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เวลา 19.00 น. ชมชุดการแสดงโขนสัมพันธ์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช และพัทลุง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 : บุญกวนข้าวมรุตปายาสยาคุ ณ สวนศรีธรรมมาโคกราช

เวลา 17.00 น. การสมโภชผ้าพระบฏ

- แห่ผ้าพระบฏของภูมิภาคต่างๆ

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สรรค์สร้างความคิด เกาะติดสถานการณ์

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2554 (ต่อจากหน้า 1)

- เวลา 17.30 น. พิธีกวนข้าวมธุปายาสยาคุ 12 กระทะ 12 ชาติ /
นักษัตรตามปีเกิด โดย อาจารย์ คทา ชินบัญญัติ
- พิธีสวดชัยมงคลคาถา โดยพระสงฆ์ไทยและนานาชาติ
จากศรีลังกา จีน เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ
- เวลา 19.00 น. ชมการแสดง MI NI LIGHT AND SOUND “ชุดศรีธรรมมาโตกราช”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 : บุญเครื่องพุทธบูชาผ้าพระบฏ ณ สวนศรีธรรมมาโตกราช แห่ผ้าพระบฏ
ของภูมิภาคต่าง ๆ

- เวลา 13.00 น. พิธีรับผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพ่อง
- เวลา 17.30 น. พิธีมหาพุทธาภิเษกผ้าพระบฏพระราชทาน / ผ้าพระบฏนานาชาติ /
ผ้าพระบฏจาก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเกจิอาจารย์
ชื่อดัง 8 รูป นั่งปรกบริกรรม
- ร่วมสวดชัยมงคลคาถา โดยพระสงฆ์ไทย และนานาชาติ
- เวลา 19.00 น. ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากนานาชาติจาก 4 ชาติ 2 ผ่ากฝั่ง
แหลมทอง ศรีลังกา อินเดีย จีน ญี่ปุ่น
- เวลา 21.00 น. ชมการแสดง MINI LIGHT AND SOUND “ชุดศรีธรรมมาโตกราช”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 : บุญแห่ผ้าขึ้นธาตุ สิ้นแห่งศรัทธา (ตลอดแนวถนนราชดำเนินจาก
สนามหน้าเมืองถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)

- เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตร
- เวลา 15.00 น. พิธีเปิดโดยนาย ชีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน
- เวลา 16.00 น. ชมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏ มรดกแห่งศรัทธา ขึ้นดากับผ้าพระบฏ
นานาชาติ และ 4 ภูมิภาคของไทย
- ชมการแสดงเพื่อเป็นพุทธบูชาจากประเทศศรีลังกา อินเดีย จีน
และการแสดงมโนราห์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
- เวลา 16.30 น. พิธีถวายผ้าพระบฏเพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชา อันจะนำมาซึ่งความเป็น
สิริมงคลอันยิ่งใหญ่
- เวลา 19.00 น. - ปราภรณ์ธรรมและเวียนเทียนมาฆบูชา
- พิธีถวายผ้าพระบฏเพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชา อันจะนำมาซึ่งความ
เป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่

เรียนรู้...ต้นทุนกลไกสู่การขับเคลื่อนคุณภาพ

เกศริน มนูญผล

การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ มนุษย์ทุกคนจึงต้องเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า สภาคณาจารย์จะเป็นต้นทุนชุมพลังแห่งการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ได้หรือไม่อย่างไรมีปัจจัยเอื้อและอุปสรรคอะไรบ้างน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายการทำงานของสภาคณาจารย์ในมุมมองของผู้เขียนที่เห็นว่าจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะสภาคณาจารย์โดยหลักการได้มาก็คือกลุ่มคนที่มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะเข้ามาขอพื้นที่โดยชอบธรรมเพื่อปกป้องความเป็นสถาบันของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่ ๔ ข้อ ในมาตรา ๒๔ ของพรบขกกลุ่มคนเหล่านี้ถูกกำหนดมาจากความเป็นตัวตนของประชากรคณาจารย์และข้าราชการทั้งหมดที่ได้มาจากการสุ่มแบบคลัสเตอร์ให้ได้คนที่เป็นขุมคลังข้อมูลหรือภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสมือนต้นแทนมหาวิทยาลัยที่ถูกย่อส่วนให้เล็กกลง กลุ่มคนเหล่านี้จึงเป็นชุมชนย่อยของขามหาวิทยาลัย ดังนั้นสภาคณาจารย์จึงเป็นชุมชนเล็กสุด เป็นหน่วยตัวอย่างซึ่งทำหน้าที่แทนประชากรทั้งหมดของขามหาวิทยาลัยนั่นเอง สภาคณาจารย์จึงเป็น กลุ่มคนที่เข้ามาโดยชอบธรรม ไม่ได้เข้ามาเพื่อแสวงประโยชน์แต่มุ่งทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ทุกองคาพยพศในองค์กรด้วยใจที่เป็นธรรม สามารถพิจารณาดูแลให้ข้อเสนอแนะในการตอบใจยุทธคุณภาพทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีน้อย สภาคณาจารย์จึงเป็นขุมพลังแห่งจิตสาธารณะของกลุ่มคนที่ขออสาามีเอี่ยวในการนำพามหาวิทยาลัยด้วยการมีใจนำผ่านฉันทามติจากประชากรคณาจารย์ทั้งหมด จากการประชุมครั้งนี้จึงมองเห็นความพยายามประสานงานประสานใจนำใจมาประสานให้เกิดงานที่สร้างสรรค์ด้วยจุดเริ่มที่เข้าใกล้ศูนย์ อันเป็นเส้นฐานของสภาคณาจารย์ที่หลายคนรับรู้ได้และเห็นพ้องต้องกัน เป็นการทำงานที่ไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวนำโดยแท้ แต่เป็นการทำงานกันด้วยใจที่เชื่อในหลักบุญ หลักคุณแห่งความดีที่สัมผัสได้รู้ได้ในจิตของตนเอง รู้ได้เห็นได้ภายในตน เป็นการเรียนรู้ขุมทรัพย์ภายในที่ทุกคนรวมทั้งผู้เขียนต้องฝึกฝนในการทำงานร่วมกัน

ผู้เขียนจึงได้ข้อสรุปจากการเรียนรู้ในเวทีประชุมครั้งนี้ว่าการยกระดับจิตวิวัฒน์ให้เกิดปัญญา ให้รู้เท่าทันจิตตนอย่างมีสตินั้นเป็นหลักยึดเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่ได้ผลสำหรับทุกคนที่มุ่งงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นจุดเริ่มที่เข้าใกล้ศูนย์จึงเป็นโจทย์ท้าทายศักยภาพของสภาคณาจารย์ทุกท่าน ทางออกทิศทางของสภาคณาจารย์ชุดนี้จึงควรขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นต้นทุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ขุมมหาวิทยาลัยโดยแท้จริงให้ได้ นั่นคือสามารถตอบใจยุทธโดยวิเคราะห์งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสู่รูปธรรมของการปฏิบัติให้ได้โดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อการนำพา กำหนดทิศทางการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ต้นน้ำของสภาคณาจารย์จึงควรเริ่มต้นอย่างสง่างาม สมศักดิ์ศรีทั้งนี้ต้องอาศัยการร่วมด้วยช่วยกันของทุกฝ่ายรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ควรให้ข้อมูลความจริงอย่างเที่ยงตรงเพื่อสร้างสรรค์สมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดเป็นความสุขมวลรวมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรยึดเป็นหลักปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดสูงสุดในจิตใจของคณาจารย์ข้าราชการขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทุกท่านนั่นเอง...



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ
พิธีสุนักขรร อัดสำเนา นายกองภพ ประชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ปากเที่ยงฉบับวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปีชาล

แม้ว่าวันลาเล่นไทม์จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่บรรยากาศแห่งความรักยังคงตลบอบอวลอยู่ วันนี้ประเดิมกันด้วยความรักและห่วงใยในภาษาไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน และกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย” ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทั่วจังหวัดในภาคใต้มาร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างมากมาย แม้จะปิดค่ายไปแล้ว แต่ความประทับใจในการได้อยู่ร่วมกันและการรู้จักเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนของน้องๆ ยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะมีโอกาสได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างนี้อีกในโอกาสต่อไป

งานที่สองเป็นงานความรักและห่วงใยในศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลเกี่ยวกับประเพณีการทำผ้าพระบฏและการแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการจัดนิทรรศการภาพจิตรกรรมไทย ชุด “ออกเณยด้วยธรรม” และการสัมมนาทางวิชาการ “ผ้าพระบฏบูชา” ณ ศูนย์ OTOP ในบริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมมาโคกกราช โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมมาบรรยายให้ความรู้กันอย่างมากมาย เช่น รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ อาจารย์ทรงจิต พูลลาภ อาจารย์ผ่อง เช่งกิ่ง อาจารย์ยุพิน เข้มมุขช นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผศ. อณิสณี แทนอาษา ผศ.จันทรา ทองสมัคร และคุณจิมมี่ ชวลา งานนั้นนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องผ้าพระบฏแล้วยังได้ผ้าพระบฏจากอาจารย์ทรงจิต พูลลาภ มาโชว์ในการทำงานแห่ผ้าขึ้นธาตุถึง 5 ผืนอีกด้วย

ฤดูกาลทำหน้าที่ที่ดีของประชาชนคนไทย ได้เวียนมาถึงกันอีกแล้ว นั่นคือการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ทานใดยังไม่ยื่นแบบชำระภาษีรับเอกสารชำระภาษีได้ ณ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

นายทอง ทองขาว อายุ 107 ปี บิดาของอาจารย์มงคล ทองขาว ข้าราชการบำนาญ และคุณอุไร ทองขาว อดีตลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านชนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น. ณ วัดโคกมะม่วง ตำบลชนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 17.00 น.

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดจากสุภาษิตแต่จิว “จิตใจว่าเร็งแจ่มใส โรคภัยหลีกหนีไกล”
สวัสดีค่ะ